



# อุทาหรณ์ก่อนทำผิด

เพราะรักจึงต้องบอก  
บอกก่อนที่ใครบางคนจะทำผิด

ฉบับที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

*Can you keep a secret* **คุณเก็บความลับได้ไหม?** เป็นชื่อนวนิยายของนักเขียน Sophie Kinsella ซึ่งได้รับการแนะนำจากนักอ่านซึ่งเป็นแฟนประจำของ Sophie ว่าเป็นนิยายที่สนุกมาก ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แนว Feel good ในชื่อเดียวกัน ออกฉายในอเมริกา เมื่อปี ๒๐๑๙ นางเอกเรื่องนี้ คือ Emma เป็นสาวออฟฟิศที่มีชีวิตสุดแสนธรรมดา และนิสัยก็ไม่ค่อยจะน่ารักสักเท่าไร Emma ได้นั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจ (Business Class) เป็นครั้งแรก แต่ปรากฏว่าอากาศแปรปรวนหนัก Emma คิดว่าเครื่องบินจะต้องตก และเธอจะต้องตาย จึงบอกความลับที่เป็นเรื่องส่วนตัวและน่าอับอายทั้งหมดให้ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านข้างฟัง แต่เครื่องบินกลับลงจอดอย่างปลอดภัย และ Jack Harper ผู้ชายที่นั่งอยู่ด้านข้าง Emma รู้ความลับทั้งหมดของ Emma คือ ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ Emma ทำงานอยู่ เมื่อเป็นนิยายแนว Feel Good ก็สามรถเดาเนื้อเรื่องได้ล่วงหน้าว่า Jack Harper จะต้องตกหลุมรัก Emma แน่ๆ เพราะแม้ว่า Jack Harper จะได้ฟังเรื่องราวที่เป็นความลับอันแสนจะพิลึกพิลั่นของ Emma หากเป็นผู้ชายคนอื่นคงไม่สนใจ แต่ Jack Harper กลับออกเดทกับ Emma เพราะเขาชอบความจริงใจ และไม่เสแสร้งของเธอ

นั่นคือนิยาย แต่ชีวิตจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ โดยเฉพาะในการทำงานราชการ เรื่อง “ความลับ” ของทางราชการ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเก็บรักษาไว้ แม้ตัวใกล้ตายก็ตาม ก็ห้ามเปิดเผยโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติ “ความลับของทางราชการ” มีกำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ส่วนบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ก็มีการบัญญัติเรื่อง “ความลับ” ไว้เช่นกันว่าให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างรักษาความลับของทางราชการ หากไม่ปฏิบัติตาม จะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และหากการไม่ปฏิบัติตามนั้น เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติแจ้งตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นว. ๑๕๘/๒๕๙๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๙๔ เรื่อง หนังสือราชการรั่วไหลไปลงหนังสือพิมพ์ ให้กำชับเจ้าหน้าที่กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ห้ามมิให้ข้าราชการเอาเรื่องราชการลับและเรื่องที่ยังไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่ หากผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือเป็นผิดวินัยร้ายแรง และจะพิจารณาโทษอย่างหนัก

ดังนั้น ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เป็นเรื่องลับ จึงต้องเก็บรักษาความลับของทางราชการไว้เป็นอย่างดี ห้ามแพร่งพรายให้ผู้ใดได้ทราบ แม้จะเป็นคนใกล้ชิด บิดา มารดา สามี ภริยา เพราะหากความลับรั่วไหลออกไป แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ นอกจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะไม่โชคดี เพราะได้คนรักหน้าตาดี มีเงิน เช่น Emma แล้ว ความโชคร้ายจะบังเกิดขึ้น เพราะอาจจะถูก ดำเนินการทางวินัยในทันที ด้วยรักจากใจ กลุ่มวินัย แล้วพบกับอุทธรณ์ก่อนทำผิดในโอกาสต่อไป *เพราะรัก จึงบอก บอกก่อนที่ใครบางคนจะทำผิด*

### คำถามและคำตอบ (Q & A) สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Question : *Can you keep a secret , officer?*

คำถาม : *เจ้าหน้าที่ คุณเก็บความลับได้หรือไม่*

Answer : *I can definitely do that.*

คำตอบ : *ฉันเก็บรักษาความลับได้อย่างแน่นอน*

จัดทำโดย : กลุ่มวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ

นางสาวปิยพร ภารศิลป์ นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายกฤษฎา กนกกุลชัย พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

นายเกียรติ เอียดตรง นิติกรปฏิบัติการ

Credit : Siriporn Ja.